

QUYNH PHỤ

# Tập trung chăm sóc lúa mùa



Gia đình ông Đoàn Kim Thư, thôn Quang Trung, xã Quỳnh Nguyên duy trì việc bắt ốc bươu vàng hàng ngày để bảo vệ lúa mùa.

Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã cơ bản hoàn thành gieo cấy và chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa mùa. Để lúa sinh trưởng và phát triển tốt, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp để giành vụ mùa thắng lợi.

Vụ mùa năm 2022, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy trên 11.400ha lúa. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Sau khi gặt xong lúa xuân, các địa phương trong huyện hướng dẫn người dân khẩn trương làm đất gieo cấy vụ mùa. Sau cấy thời tiết tương đối thuận lợi, lúa chóng bén rễ và xanh. Một số diện tích lúa cấy sớm vào cuối tháng

6, đầu tháng 7 đã bước vào giai đoạn đẻ nhánh được bà con xã viên bón thúc để lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Đến nay, trên các cánh đồng của xã Quỳnh Nguyên đã phủ kín màu xanh của lúa. Thời điểm này, nhiều diện tích lúa bước vào thời kỳ sinh trưởng và phát triển nên việc chăm sóc lúa được địa phương rất quan tâm. Ông Hoàng Đình Tâm, Giám đốc HTX DNNN Quỳnh Nguyên cho biết: Vụ mùa năm nay xã cấy 303ha. Trước khi cấy, xã tuyên truyền xã viên tập trung bón lót, sau 12 - 15 ngày bón thúc bằng phân lân tổng hợp NPK để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, những ngày mưa nhiều, lượng nước ở các chân ruộng lớn, để phòng, chống ngập úng, xã đã hợp tác triển khai tới bộ

phận thủy nông tổ chức nạo vét hệ thống mương trên toàn bộ cánh đồng để khơi thông dòng chảy phòng khi có mưa lớn xảy ra sẽ tiêu thoát nước nhanh để chống úng cho lúa.

Vụ mùa năm nay, gia đình ông Đoàn Kim Thư, thôn Quang Trung, xã Quỳnh Nguyên gieo cấy hơn 1 mẫu, đến nay toàn bộ diện tích lúa đã bén rễ và xanh tốt, đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Cùng với tập trung chăm sóc, gia đình ông tổ chức bắt ốc bươu vàng. Ông Thư cho biết: Sau khi gieo cấy, ốc bươu vàng trên các chân ruộng nhiều nên hàng ngày gia đình tôi và nhiều gia đình trong xã đã dùng thuốc vi sinh kết hợp với biện pháp thủ công nên hạn chế được phần nào.

Tại xã Quỳnh Bảo, trên 240,9ha lúa mùa đến thời

điểm này về cơ bản đã gieo cấy xong, người dân đang tranh thủ bón thúc để lúa sinh trưởng tốt. Theo ông Trần Đức Phú, Giám đốc HTX DVNN xã, năm nay địa phương cấy chủ yếu các giống: BC15, Q5, Thiên ưu 8, lúa Nhật... Một số diện tích cấy sớm lúa đã sinh trưởng và phát triển tốt. Để đề phòng lúa mới cấy có thể chết do úng, chuột, ốc bươu vàng gây hại, xã chỉ đạo các gia đình chủ động bố trí lượng mạ dự phòng sau khi cấy xong giữ lại để cấy dặm tía, đồng thời có các biện pháp diệt chuột, bắt ốc bươu vàng.

Để tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt, huyện khuyến cáo người dân giữ nước nông thường xuyên trên đồng ruộng, đặc biệt diện tích lúa sau cấy. Khi lúa bắt đầu đẻ nhánh tập trung bón thúc sớm để tạo điều kiện cho lúa sớm đẻ nhánh phát triển. Tập trung diệt chuột, ốc bươu vàng, phòng, trừ các loại sâu bệnh như đục thân, cuốn lá để bảo vệ lúa vụ mùa. Đối với một số diện tích làm đất muộn, gặp thời tiết nắng nóng, lúa sau cấy thường bị ngộ độc hữu cơ khuyếch cáo người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Nếu sau cấy có hiện tượng vàng lá, rệp đen, lúa kém phát triển có những biện pháp xử lý kịp thời như bón vôi, sử dụng các chế phẩm qua lá để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Chủ động các phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn hoặc diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu gây ra. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện có trách nhiệm làm tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo và hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu bệnh kịp thời cho diện tích lúa mùa đã gieo cấy.

NGUYỄN CƯỜNG

# Người cao tuổi “giữ lửa” nghề đan cói

Làng Tống Vũ, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) nổi tiếng với nghề đan cói từ hàng trăm năm nay, giúp nhiều gia đình có “củ ăn của để”. Tuy nhiên, hiện nay lực lượng lao động trẻ chủ yếu vào làm việc tại các doanh nghiệp nên chỉ còn người cao tuổi trong làng vẫn miệt mài đan cói, “giữ lửa” cho nghề truyền thống.

Đến làng Tống Vũ, không khó để bắt gặp hình ảnh các bà, các ông phơi manh cói hay cùng nhau ngồi đan trước cửa nhà, vừa đan vừa chuyện trò rôm rả khiến người ta nhớ đến thời hoàng kim của làng nghề. Bà Trần Thị Nhi, 63 tuổi chia sẻ: Cách đây 50 năm, cả làng đều làm nghề đan cói. Ngày nào cũng vậy, từ 4 giờ sáng là cả làng lại vang lên tiếng “boong boong” của chày giã cói. Mỗi người một việc, đàn ông giã cói, phụ nữ thì ngồi đan. Sản phẩm làm từ cói khi ấy được mọi người ưa chuộng nên được đem bán ở khắp các chợ trong và ngoài tỉnh. Bây giờ đó coi dân được thay thế bằng đồ nhựa và những sản phẩm hữu ích hơn nên ít người còn mặn mà với nghề này, chỉ còn lớp già chúng tôi luyện tiếc, mong muốn khôi phục và phát triển nghề.

Không đành lòng để nghề truyền thống của làng mai một, bà Vũ Thị Thanh, Chủ nhiệm làng nghề xã Vũ Chính đã liên kết với các doanh nghiệp khôi phục, phát triển nghề đan cói để tạo ra các mặt hàng chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài. Các ông, các bà rất phần khởi không chỉ bởi mình lại được đan cói, duy trì nghề truyền thống của làng mà còn có việc làm thêm, tăng thu nhập trang trải cuộc sống. Bà Thanh cho biết: Hiện nay, nhu cầu sử dụng các sản phẩm làm từ cói tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc rất lớn vì nó

có nguồn gốc tự nhiên, dễ tiêu hủy và ít gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, cần rất nhiều nhân lực có tay nghề để sản xuất ra các sản phẩm từ cói đáp ứng yêu cầu của họ. Thời gian đầu, việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn vì đan cói xuất khẩu có những yêu cầu kỹ thuật cao hơn so với đan cói truyền thống. Chúng tôi phải tập hợp các bà, các cô để hướng dẫn chi tiết từng bước. Ngoài ra chúng tôi phải bảo đảm đầu tư, hỗ trợ vật liệu, máy móc để người cao tuổi yên tâm gắn bó với nghề. Hiện cơ sở đã có hàng chục thành viên tham gia, độ tuổi từ 60 - 80. Tháng chúng tôi xuất ra thị trường 2.000 - 3.000 sản phẩm, doanh thu đạt 70 - 80 triệu đồng.

Trước khi tham gia đan

cói xuất khẩu, bà Phạm Thị Bông, 62 tuổi chỉ quanh quẩn với việc đồng áng và chăn nuôi. Công việc vất vả, thu nhập không ổn định, lại thường xuyên phải điều trị bệnh đau vai gây khiến bà rất lo lắng. Vốn thành thạo nghề đan cói từ khi còn nhỏ, bà Bông đã tham gia đan cói xuất khẩu cho cơ sở của bà Vũ Thị Thanh. Bà hào hứng chia sẻ: Chúng tôi nhận cói từ cơ sở sau đó thực hiện các công đoạn: ngâm, phơi, ủ, ép cói và đan thành phẩm. Đầu đan mỗi sáng mọi người lại mang “đồ nghề” sang nhà nhau, vừa đan vừa trò chuyện vui vẻ. Mỗi ngày tôi đan được 5 chiếc rô nhỏ, 3 chiếc rô to, thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng. Vì thế, tôi có thể tự trang trải cuộc sống, không phải nhờ con cháu

nữa. Tôi còn có thể tranh thủ làm việc nhà và chăm sóc các cháu. Đặc biệt, nhờ vận động mỗi ngày, bệnh đau vai gáy của tôi giảm, hàng tháng không phải đi điều trị tại bệnh viện nữa.

Ông Nguyễn Đức Phùng, Trưởng thôn Tống Vũ cho biết: Toàn thôn có khoảng 300 gia đình đang làm nghề đan cói. Nhờ có nghề đan cói, nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục được làm nghề, có nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, những giá trị văn hóa, nét đẹp của làng nghề truyền thống được bảo tồn và phát huy. Chúng tôi mong cấp ủy, chính quyền đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ để nghề đan cói của địa phương được duy trì và ngày càng phát triển.

NGUYỄN TRIỀU



Phơi cói.

## CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

# Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Để chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn các công trình lưới điện, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai nhiều biện pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện; xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN).

Ông Lê Thanh Tâm, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Để bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện cao thế trong mùa mưa bão, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế đã lắp bộ sung 120 bắt sứ trên đường dây 171 E11.1 (220kV Thái Bình) 174 E3.3, 173 E3.3 (Long Bối), đường dây 172

E11.1 (220kV Thái Bình). Thay thế các kẹp cực máy biến áp bằng các đầu cốt ép vào dây dẫn để tăng cường tiếp xúc và thay thế các vị trí đỡ thanh cái cứng bằng các kẹp cực thanh cái mềm để bảo đảm an toàn cho thiết bị tại trạm 110kV Thái Thụy. Tổ chức 10 đợt ra quân chặt tỉa cây phát quang hàng lang lưới điện. Cùng với việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống lưới điện, chúng tôi còn xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực ứng trực khi có bão đổ bộ vào đất liền. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cảnh báo về an toàn điện, vận động nhân dân tích cực tham

gia bảo vệ các công trình và hàng lang lưới điện, bảo đảm vận hành an toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa bão.

Ông Lê Văn Phúc, Đội trưởng Đội quản lý vận hành, Điện lực Tiên Hải cho biết: Tiên Hải là huyện ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ vào đất liền. Để bảo đảm an toàn các công trình điện trên địa bàn, thời gian qua chúng tôi đã kiểm tra, sửa chữa, củng cố lưới điện; điều chỉnh, tiết giảm phụ tải phù hợp, đúng quy định để duy trì, vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định. Lập phương án chi tiết cấp điện an toàn, ổn định cho từng khu vực cũng như trường hợp phụ

tải tăng cao đột biến do thời tiết nắng nóng. Tổ chức kiểm tra rà soát khắc phục ngay các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện. Tăng cường lực lượng, thành lập tổ xung kích trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý sự cố. Bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư dự phòng, xe ô tô, xe cẩu sẵn sàng xử lý nhanh nhất các tình huống sự cố về điện xảy ra.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Ngay từ đầu năm, Công ty đã kiện toàn các tiểu ban PCTT và TKCN tại các đơn vị trực thuộc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và trực chỉ huy 24/24 giờ; củng cố các đội xung kích PCTT sẵn sàng ứng phó tại địa bàn quản lý. Phổ biến cho toàn thể cán bộ, công nhân viên những kiến thức trong công tác ứng phó thiên tai khi có mưa bão; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Triển khai lực lượng phát quang hàng lang lưới điện; kiểm tra toàn bộ các tuyến đường dây, nhất là chú trọng tới các vị trí như neo, nối dây, hệ thống nối đất các cột, các mối tiếp xúc, bổ sung dây neo kết hợp công tác lau rửa định kỳ, các trạm biến áp; xây dựng phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng, phương án bảo đảm thông tin liên lạc trong mùa mưa bão.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Thái Bình đã tổ chức diễn tập sự cố, an toàn, PCTT và TKCN. Các tình huống giả định khi diễn tập sát với thực tế, trong đó Ban Chỉ huy PCTT và TKCN theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của bão, lũ; họp triển khai nhanh phương án ứng phó; bố trí lực lượng xung kích sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ngay khi bão suy yếu, triển khai lực lượng tại chỗ kiểm tra lưới điện và nhanh chóng khôi phục nguồn, lưới điện phục vụ sản xuất, phục vụ sinh hoạt, ổn định đời sống nhân dân. Chấp hành tuyệt đối quy trình, quy phạm trong xử lý, sửa chữa lưới điện trong và sau bão, lũ không để xảy ra mất an toàn cho người và thiết bị. Mục đích của diễn tập góp phần giúp cán bộ, công nhân viên và người lao động ngành điện nâng cao khả năng tổ chức thực hiện công tác PCTT, rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định. Đặc biệt, để hệ thống lưới điện có thể vận hành tốt ngay cả trong trường hợp gặp mưa bão, thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai đầu tư 16 dự án trung, hạ thế, trong đó cải tạo đường dây trung thế dài 46,27km, xây dựng mới 54 trạm biến áp với tổng công suất 14.270kVA; cải tạo chuyển lưới 98 trạm biến áp với tổng công suất 22.430kVA... Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị điện lực huyện, thành phố củng cố lưới điện vận hành an toàn, ổn định, bảo đảm cung cấp điện cho sản xuất, dân sinh, nhất là cung cấp đủ điện cho các trạm bơm tiêu úng, các điểm trạm điểm khi có mưa bão, đồng thời không để xảy ra tình trạng mất an toàn về điện.

MANH THẮNG



Thi công bổ sung tiếp địa đường dây 110kV.

## 8.895 sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động ngày 30/12/2021, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1/9/2021 - 31/5/2022, giai đoạn 2 từ ngày 1/6/2022 - 1/9/2023. Kết thúc “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày”, tại Thái Bình, chương trình đã hoàn thành giai đoạn 1 trước 12 ngày, thu về 8.895 sáng kiến, vượt 198% chỉ tiêu đề ra. Thái Bình xếp thứ 13/83 liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố và công đoàn ngành trung ương. Một số đơn vị có nhiều đoàn viên tham gia chương trình như: Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ (2.442 sáng kiến), Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy (1.442 sáng kiến), Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (1.024 sáng kiến). Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình.

DẶNG ANH

## Truyền thông công tác dân số - KHHGD cho công nhân lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Công nghiệp Tactician tổ chức hội nghị truyền thông công tác dân số - KHHGD và tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động.

Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công và hơn 200 công nhân lao động của Công ty được truyền đạt chuyên đề công tác dân số - KHHGD trong tình hình mới, chính sách dân số liên quan đến người lao động, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ và trẻ em, phòng, chống ung thư, đặc biệt là ung thư đối với phụ nữ... Thông qua hội nghị giúp cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động được tiếp cận, trao đổi, chia sẻ, bổ sung kiến thức về công tác dân số - KHHGD, đồng thời có thêm hiểu biết về cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

ANH TUYẾT

## HỘI LÀM VƯỜN TỈNH 6 tháng tổ chức 60 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật

Sáng ngày 21/7, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm, hội làm vườn các cấp đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các cấp hội đã kết nạp 202 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 38.619 người. Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 60 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho gần 4.000 lượt người tham dự. Công tác dịch vụ VAC nhằm cung cấp cho hội viên và nông dân các giống cây, con, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi... bảo đảm chất lượng được các cấp hội duy trì thực hiện tốt. Nhờ vậy, hội viên đã tận dụng lợi thế về đất đai, cải tạo vườn tạp đầu tư phát triển mô hình VAC, trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập.

6 tháng cuối năm, Hội Làm vườn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội làm vườn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; tích cực vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững; tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

NGUYỄN QUANG